

ตัวอย่าง : แผนบันทึกการมาตรการต่อต้านการข่าวกรอง(บางส่วน)

หน่วย : พล.ร.21

ห้วงเวลา : จาก 1 ก.ค. 49 ถึง 31 ก.ค. 49

(1) ขั้นตอน หรือ ห้วงเวลา ปฏิบัติ	(2) รปจ. มาตรการ ตข. ที่ต้องเน้น	(3) มาตรการ ตข.เพิ่มเติม ที่จะนำมาใช้	(4) หน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติการ ตข.								(5) คำชี้แจง/หมายเหตุ ในโอกาส และ มาตรการประสาน กับ ผอ.ต่างๆ	
			หมวดฝ่ายกิจการพลเรือ	นายทหารลือสาร	นายทหารประจำลำส่งพื้นที่	สารวัตรใหญ่ทหาร	กองร้อยส่งปล้น	หน่วยต่างๆ	นายทหารการบิน	ปืนใหญ่กองพล		ตอณาการรักษาความปลอดภัย
ชั้นในพื้นที่ รวมพล ก่อนการ เข้าตี	1. การ รปจ. ทางทหาร ก. วินัยใน การรักษา ความลับ	(1) ปกปิดหรือหาวิธีหีบเครื่องหมาย ต่างๆ บนยานพาหนะ และเครื่องบิน ทั้งหมด (2) ถอดเครื่องหมายต่างๆ ออกจาก เครื่องบิน (3) จำกัดบุคคลมิให้เข้ามาในพื้นที่ ต่างๆ เว้นแต่จะมีราชการ (4) กวดขันวินัยในการรักษาความ ปลอดภัยในที่บังคับการ และที่ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บรักษาเอกสาร และแผนที่ การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดพล่อย การคาดคะเน ซึ่งอาจจะ นำข่าวสารต่างๆ ไปให้ข้าศึกได้ ทหาร ทุกคนต้องได้รับการอบรม ให้มีความ สำนึกเท่าเทียมกัน (5) รายงานการละเมิดและหย่อนยาน การรักษาความปลอดภัยทั้งหมดให้ สธ.2 ทราบทันที										ประสานกับ สธ.1 สารวัตรใหญ่รายงาน การละเมิดประสานกับ สธ.1 สารวัตรใหญ่รายงาน การละเมิดประสานกับ สธ.1 แผนก รปจ. ช่วย ด้วยการให้คำแนะนำ และตรวจสอบ รปจ.

(1) ขั้นตอน หรือ ช่วงเวลา ปฏิบัติ	(2) รปจ. มาตรการ ตช. ที่ต้องเน้น	(3) มาตรการ ตช.เพิ่มเติม ที่จะนำมาใช้	(4) หน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติการ ตช.								(5) คำชี้แจง/หมายเหตุ ในขนาด และ มาตรการประสาน กับ ผอ.ต่างๆ	
			หมวดฝ่ายกิจการพลเรือ	นายทหารเรือสาร	นายทหารประจำคลังพัน	สารวัตรใหญ่ทหาร	กองร้อยสนับสนุน	หน่วยต่างๆ	นายทหารกรีน	ปืนใหญ่กองพล		ตอนการรักษาสภาพแวดล้อม
ขั้นในพื้นที่ รวมผล ก่อนการ เข้าตี	ข. การ รปจ.ต่ออาวุธ นิวเคลียร์ และระบบ ปล่อยอาวุธ นิวเคลียร์	(6) กระจายข่าวเกี่ยวกับที่ตั้งอาวุธ นิวเคลียร์ โดยอาศัยหลักการ จำกัดให้ ทราบเท่าที่จำเป็น (7) หน่วยอาวุธนิวเคลียร์ เบิก สป. ทุกอย่างจากตำบลจ่ายของกองพล โดยใช้ยานพาหนะของหน่วยเอง (8) พลเรือนในตำแหน่งที่จะสังเกตเห็น อาวุธนิวเคลียร์, ที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ และฐานยิงได้ จะต้องรวบรวมและ จำกัดให้อยู่ในความควบคุมของยาม หรือส่งกลับตามที่ ผบ.เห็นสมควร	+							+		ประสานกับ สช.1, 2, 3 ประสานกับ สช.1 ประสานกับ สช.5
	ค. พิทักษ์ ข่าวสาร และ ยุทธโศปกรณ์ ลับทางทหาร	(9) ตรวจสอบแผนตาม รปจ. เพื่อการ รปจ. ของเครื่องมือเกี่ยวกับข่าวลับ เพื่อการทำลาย และการรายงานความ สูญเสียชีวิตหรือถูกเปิดเผย (10) ตรวจสอบแผน และยุทธโศปกรณ์ เพื่อการทำลายเอกสาร ในกรณีที่น่าจะ ถูกยึด		+			+	+			+	รปจ. , แผนก รปจ. ตรวจสอบ รปจ. , แผนก รปจ. ตรวจสอบ

ชื่อแฟ้ม: ann 21_แผ่นบันทึกรายการมาตรการต่อต้านการข่าวกรง
ไดเรกตอรี: E:\A7_คู่มือการปฏิบัติงานด้านการข่าวในสนาม\0_ส่งโรงพิมพ์
แม่แบบ: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Normal.dot
ชื่อเรื่อง: ตัวอย่าง แผนมาตรการต่อต้านการข่าวกรง (บางส่วน)
เรื่อง:
ผู้แต่ง: พ.ต.เทวีญ ตันกุล
คำสำคัญ:
ข้อคิดเห็น:
วันที่สร้าง: 9/8/04 14:17
เปลี่ยนหมายเลข: 13
บันทึกล่าสุดที่: 19/8/04 15:31
บันทึกล่าสุดโดย: Suvit
เวลาการแก้ไขทั้งหมด: 9 นาที
พิมพ์ครั้งสุดท้ายที่: 19/8/04 15:31
เป็นงานพิมพ์ที่เสร็จสิ้นขึ้นสุดท้าย
จำนวนหน้า: 2
จำนวนคำ: 384 (ประมาณ)
จำนวนอักขระ: 2,191 (ประมาณ)